



ทต.เชียงคาน

นำร่อง‘เซเว่นกรีน’แห่งแรกของไทย

ด้วยมนต์เสน่ห์ความเจียบสงบ ธรรมชาติที่สวยงาม และวิถีชีวิตผู้คนริม
ฝั่งโขง ทำให้ 4 ปีที่ผ่านมา เชียงคาน ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดาวรุ่งพุ่งแรง
ของเมืองเลย และของไทย ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ได้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีโรงแรม ร้านอาหาร พู่ประกอบการ
ท่องเที่ยวผุดขึ้นสนอง
ตอบความต้องการของ
นักท่องเที่ยว

และสิ่งดังกล่าวข้างต้น กำลังเป็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจ
ทั้งปัญหาขยะ น้ำเสีย และการก่อสร้างอาคาร
ที่ทำลายสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
มีหลายหน่วยงานที่เป็นห่วง และเริ่มจับมือกัน
แก้ไข เพราะหากไม่ช่วยกันแก้ไขแล้ว เมืองท่องเที่ยว
ธรรมชาติแห่งนี้ อาจหมดความน่าสนใจ และ

กลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
ดังนั้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมนครเวียง
จันทน์ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เม้าท์เทน รีสอร์ทท
อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยภัทร ทิรัณยเสนา รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรม“การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเยียวยาปัญหาสิ่ง



ร.ไพพรรณ แก้วสุริยะ

แวดล้อมและปัญหาอื่นๆ ที่กำลังจะตามมา
โครงการดังกล่าว จัดโดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โดยมีนางสาว
ร.ไพพรรณ แก้วสุริยะ รองผู้ว่าการด้านสินค้า
และธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายวิลา ยัญญลักษณ์
นายอำเภอเชียงคาน นายหล่ง แก้วนิรันดร์ นาย



เทศมนตรีตำบลเชียงคาน นายธวัช ปทุมพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 ตัวแทนสถานศึกษาในพื้นที่ และตัวแทนภาคประชาชนหรือสภาเมืองเชียงคานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด 7 Greens "ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย"ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาคีอีก 11 หน่วยงาน

สำหรับแนวคิด 7 ประการเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ประกอบด้วย Green Heart เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Logistics เที่ยวใกล้-ไกล เลือกใช้ (พาหนะ) พลังงานสะอาด Green Attraction จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความยั่งยืน Green Activity เลือก กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Community เที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน Green Service จัดการธุรกิจ ตระหนักคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ Green Plus จัดอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



นางสาวรำไพพรรณ แก้วสุริยะ กล่าวว่า เหตุที่เลือกเชียงคาน จ.เลย เป็นสถานที่อบรม เนื่องจากมีความเหมาะสมด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยธุรกิจท่องเที่ยวจะประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ต้องทราบความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ แต่ละกลุ่ม รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด จัดการสิ่งต่างๆ แล้วจึงขยายไปสู่สิ่งที่ซับซ้อน

"ที่สำคัญต้องรู้จักพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวร่วมส่งเสริมด้านการคมนาคมเพื่อ

การขนส่งทางการท่องเที่ยวที่เน้นการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งเสริมการบริการแหล่งท่องเที่ยวและเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ" นางสาวรำไพพรรณ กล่าว

ด้านนายหลง แก้วนิรันดร์นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเชียงคานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการขยะและ

น้ำเสีย" ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิด 7 Greens

"โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของเมืองเชียงคาน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถานประกอบการ ที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมปรึกษาหารือและร่วมแรงร่วมใจกันในการดูแลและ

รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวเชียงคาน เพื่อให้คงงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเชียงคานได้อย่างสม่ำเสมอและยาวนาน" นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน กล่าว

การทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ถือเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาและให้เป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนต่อไป โดยเทศบาลตำบลเชียงคาน ถือเป็นเทศบาลนำร่องและเป็นเทศบาลแรก ที่ร่วมกันลงนาม ในการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวของเชียงคานไปในทิศทางเดียวกับแผนและกรอบแนวคิดของ ททท. ที่ว่าด้วย "ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย"